



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: [Alexis Mercedes Rinck](#)

ชื่อการรณรงค์หาเสียง: [Alexis สำหรับ Seattle](#)

เว็บไซต์การรณรงค์หาเสียง: alexisforseattle.com

หมายเลขประจำเมือง: 8

หมายเลขโทรศัพท์การรณรงค์หาเสียง: [206-705-9305](tel:206-705-9305)

ฉันจะนำความเชี่ยวชาญที่จำเป็นมาใช้ในสภาเทศบาลเมืองเพื่อขยายที่อยู่อาศัยในราคาจับต้องได้ที่เราจำเป็นต้องมีชุมชนที่มีความปลอดภัยที่เราทุกคนสมควรได้รับ การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้คนในภาวะวิกฤติ และการลงทุนในชุมชนที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมและโอกาส ด้วยประสบการณ์ด้านการสนับสนุนงานบริการประชาชนและนโยบายด้านสาธารณสุข การกำหนดแผนบรรเทาปัญหาการไร้ที่อยู่เป็นกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการกำหนดนโยบายการคลังและงบประมาณที่มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน

ความมุ่งมั่นในการให้บริการของฉันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผู้คนมากมายในเมืองซีแอตเทิลในปัจจุบันได้เคยสัมผัส ฉันเป็นลูกสาวของพ่อแม่วัยเยาว์ที่ต้องดิ้นรนเพื่อปากท้อง โดยมีปัญหาตายายคอยเลี้ยงดู ครอบครัวของฉันต้องเผชิญกับวงจรของการถูกจองจำกักขัง การใช้สารเสพติด และการไร้ที่อยู่ที่แสนเจ็บปวด ฉันรู้สึกขอบคุณที่ชุมชนของฉันให้การสนับสนุนฉัน ซึ่งทำให้ฉันมีเส้นทางสู่ความสำเร็จ และฉันต้องการความมั่นใจว่าคนหนุ่มสาวทุกคนในซีแอตเทิลมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ฉันพร้อมที่จะนำมุมมองที่มาจากข้อมูลและความมุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์มาสู่สภาเทศบาลเมือง และเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนในซีแอตเทิลทุกคน เราเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนที่ต้องการแนวคิด พลังงาน และความเป็นผู้นำใหม่ ๆ ด้วยเอกสารรับรองที่มีมูลค่าและการลงคะแนนเสียงของคุณ ฉันจะสานต่อสิ่งที่เคยได้รับการสนับสนุน และดำเนินการเพื่อการใช้ชีวิตในเมืองซีแอตเทิลในราคาจับต้องได้ อบอุ่น และนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้ได้เข้าร่วมในโครงการเอกสารรับรองที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program)



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: [Saunatina Annaca Sanchez](#)

ชื่อการรณรงค์หาเสียง: [Saunatina เพื่อ Seattle](#)

เว็บไซต์การรณรงค์หาเสียง: info@saunatinaforseattle.com

หมายเลขตำแหน่งประจำเมือง: 8

หมายเลขโทรศัพท์การรณรงค์หาเสียง: [803-272-8628](tel:803-272-8628)

ฉันเติบโตใน Holly Park และ Yesler Terrace มีบิดาที่ทำงานหนัก มารดาที่พิการ และมีชุมชนเพื่อนบ้าน ในขณะที่ฉันช่วยเลี้ยงดูน้องชายร่วมบิดามารดา ความมุ่งมั่นในโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองของฉันได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตในอาคารสาธารณะและองค์กรขนส่งด้วยรถประจำทางคิงเคาท์ตี (King County Metro)

ฉันได้รับการรับรองจากสหภาพผู้โดยสารบริการขนส่ง (Transit Riders Union) ซึ่งเป็นที่ที่ฉันร่วมก่อตั้งกลุ่มทำงานเพื่อบริการรถประจำทางและขนส่ง (Bus and Transit Services Workgroup) ฉันได้ทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆ เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านจักรยานและการขนส่งสาธารณะควบคู่ไปกับสโมสรจักรยานคาสเคด (Cascade Bicycle Club) ซึ่งสนับสนุนสำนักงานมาตรฐานผู้เช่า (Office of Renter Standards) ผ่านทางสภาการบริหารผู้เช่าเมืองซีแอตเติล (Seattle Renter Organizing Council) และยื่นหยัดเพื่อประชาธิปไตยในคณะกรรมการของลิกออฟวีเมนส์ลีแวงเคเนนเสียงเพชหญิง (League of Women Voters) –SKC

สำหรับในแง่ข้อกฎหมาย ฉันจะพิจารณาว่า: “เป้าหมายคืออะไร? ใครได้รับประโยชน์? ใครได้รับผลเสียหาย?”

ฉันสนับสนุนโครงการริเริ่ม I-137 การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งเขตเพื่อสร้างบ้านเพิ่มเติมสำหรับครอบครัว และร่วมมือกับผู้ให้บริการที่อยู่อาศัยเพื่อจัดทำข้อตกลงสิทธิในที่พักอาศัย

เรากำลังจะเผชิญหน้ากับการขาดดุลงบประมาณ 200 ล้านดอลลาร์โดยจะไม่มีผลกระทบต่อสวัสดิการของชาว Seattle โดยผ่านแหล่งรายได้ที่ก้าวหน้า เช่น ภาษีผู้ประกอบการใหม่ (Jumpstart) และการประกาศใช้ข้อบังคับรายได้ใหม่ เช่น ภาษี Capital Gains (ภาษีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์)

ฉันจะมุ่งเน้นไปที่บริการสาธารณะ เช่น ห้องน้ำที่เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในสวนสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งบ่มเพาะวัฒนธรรมของเมืองได้อย่างปลอดภัย

ในสภาเทศบาลเมือง

ฉันจะนำวิธีการคิดเชิงลึกที่มีการทำงานร่วมกันและเน้นรายละเอียดมาสู่การเชื่อมโยงแผนงานต่างๆ และสร้างให้ Seattle เป็นเมืองที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้ได้เข้าร่วมในโครงการเอกสารรับรองที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย
(Democracy Voucher Program)



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: [Tanya Woo](#)

ชื่อการรณรงค์หาเสียง: [เพื่อนของ Tanya Woo](#)

เว็บไซต์ของการรณรงค์หาเสียง: tanyawooforseattle.com

หมายเลขตำแหน่งประจำเมือง: 8

หมายเลขโทรศัพท์การรณรงค์หาเสียง: [206-657-6679](tel:206-657-6679)

สวัสดี! ฉันชื่อ Tanya Woo ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้คุณในฐานะสมาชิกสภาเมือง Seattle ที่ได้รับการแต่งตั้งของคุณ

Seattle คือบ้านตลอดชีวิตของฉัน ครอบครัวของฉันอพยพมาที่นี่ในปี ค.ศ. 1887 และฉันได้เติบโตที่บีคอนฮิลล์ (Beacon Hill) ปัจจุบัน ฉันอาศัยอยู่ที่เรนเนียร์บีช (Rainier Beach)

ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในชุมชนเขตไฮนาทาวน์เขตนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นงานของฉันจะนำพาฉันไปที่ไหนในซีแอตเทิล ความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งยังคงเหมือนเดิม นั่นคือการยกระดับเสียงของผู้อ่อนแอ

น่าเสียดายที่กลุ่มผู้นำของ Seattle ได้ละเลยผู้อ่อนแอที่สุดมานานหลายปี อาชญากรรมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำที่สุดของเรามากไม่สมส่วน และการแพร่ระบาดของยาเฟนทานิลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ส่งผลให้เพื่อนบ้านที่ไร้ที่อยู่อาศัยของเราต้องเสียชีวิต ในฐานะสมาชิกสภาของคุณ ฉันจะจัดลำดับความสำคัญของเงินทุนเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และรับรองว่าจะจัดหาเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุกลุ่มแรกของเรา ได้แก่ ทีมด้านสุขภาพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ปัญหาที่ซับซ้อนต้องการวิธีแก้ปัญหาแบบลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การชี้แนวทางให้หน่วยลาดตระเวนเฝ้าระวังในชุมชน ไปจนถึงการจัดระเบียบต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การสร้างที่อยู่อาศัยของแรงงาน

และแม้แต่การจัดการยาเสพติดบนท้องถนน ซึ่งฉันได้ดำเนินการมาโดยตรง

คุณสมควรจะมีตัวแทนที่มีความเป็นผู้นำที่เห็นอกเห็นใจ จริงจัง และทำงานหนัก ซึ่งเข้าใจชุมชนที่เปราะบางที่สุดของเราในทุกๆ วัน ฉันมุ่งมั่นที่จะนำเสนอวิธีแก้ปัญหาแบบลงมือปฏิบัติจริงให้กับสภาเทศบาลเมือง และปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาดังกล่าวต่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงของเรา

ฉันชื่อ Tanya Woo ด้วยความนอบน้อม โปรดพิจารณา ลงคะแนนเสียงและมอบบัตรกำนัลของคุณให้กับฉัน

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้ได้เข้าร่วมในโครงการเอกสารรับรองที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program)



ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง: **ทาริก ชูชุก**

ชื่อแคมเปญ: **ทาริกเพื่อสภา**

เว็บไซต์แคมเปญ: tariqforcouncil.org

ตำแหน่งในสภาเทศบาลเมือง: **8**

หมายเลขโทรศัพท์แคมเปญ: **206-395-9356**

เรื่องราวของผมคือเรื่องราวของเมืองซีแอตเทิล บิดาของผมเป็นชาวอินโดนีเซีย และมารดาเป็นชาวอเมริกัน ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของภูมิภาคนี้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา บิดาและมารดาของผมพึ่งพาโปรแกรมให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ที่สำคัญของรัฐและของเมืองเป็นอย่างมาก เช่น โปรแกรมของการเคหะเมืองซีแอตเทิล (Seattle Housing Authority) โปรแกรมเหล่านี้ช่วยเราพ้นจากการเป็นคนไร้บ้าน และช่วยสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ผมสามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และเริ่มต้นสร้างครอบครัวของคนได้ด้วยตัวเอง แม้ว่าบิดาและมารดาของผมจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรน แต่พวกเขาที่เลี้ยงดูผมจนเติบโตด้วยค่านิยมด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเห็นอกเห็นใจ และความยุติธรรม ซึ่งเป็นค่านิยมที่ผมหวังว่าจะนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาเทศบาลเมือง

อเมริกันดรีมของผมนั้นเป็นจริงได้ แต่การเดินทางนั้นเริ่มยากขึ้นสำหรับบรรดาครอบครัวต่าง ๆ ในทุกวันนี้ บริการสังคมสงเคราะห์ที่ทำให้เรื่องราวของผมเป็นจริงได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป ผมต้องการเปลี่ยนสิ่งนั้น

รัฐบาลที่ปกครองเมืองมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ข้าพเจ้าวางแผนที่จะสนับสนุนประชาชนเช่นบิดาและมารดาของผมที่มีประสบการณ์ที่หากได้รายได้เล็กน้อยกว่านี้เทคนิคเดียวจะกลายเป็นคนไร้บ้าน ผมวางแผนที่จะตอบแทนเมืองนี้ด้วยการสนับสนุนความเท่าเทียม ความยุติธรรม และความเห็นอกเห็นใจอย่างไม่ย่อห่อน ซึ่งจะช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางที่สุดในสังคม และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกคนเพื่อให้เราสามารถสร้างชุมชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้

ผู้สมัครรายนี้กำลังเข้าร่วมในโครงการบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย